

**BÀI VIẾT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM  
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2022)**



Hòa cùng không khí vui tươi, ấm áp và đầy trang trọng của ngày Lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11 của cả nước. Vẫn nghĩa tình, vẫn tràn đầy sự kính trọng, biết ơn đối với những người thầy, người cô nhưng năm nay càng thêm ý nghĩa và sự trang trọng bởi là mốc son đánh dấu một chặng đường phát triển của ngành giáo dục. Đây là cơ hội để những người giáo viên như tôi và các em học sinh có cơ hội được thể hiện những tình cảm dành cho các thầy cô đã đang và sẽ thực hiện vai trò người lái đò ươm mầm tri thức. Những đóa hoa tươi, đầy màu sắc, những bức tranh vẽ, những tấm thiệp, những lời chúc mừng là tình cảm mà các em gửi gắm những sự yêu thương, sự tôn trọng dành cho những người thầy, người cô ngày đêm miệt mài với trang giáo án, với đàn em yêu thương.

Cũng như bao đơn vị giáo dục khác, hôm nay ngày 19/11/2022 Trường Tiểu học An Lợi long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.



**Hình ảnh Chào cờ trong Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11**



**Tập thể học sinh thực hiện phần nghi thức Chào cờ  
Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11**



Lãnh đạo địa phương trao hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11



Học sinh biểu diễn văn nghệ chào mừng kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam



### **Học sinh biểu diễn thời trang giấy trong Lễ Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022**

Đơn vị thật vinh dự khi có sự hiện diện của các quý vị đại biểu địa phương:

1/ Ông Phạm Thanh Bình – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hòa Lợi

2/ Bà Nguyễn Ngọc Quyên – Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ.

3/ Ông Nguyễn Hoài Thanh – Phó Bí thư Đoàn Phường

Cùng quý đại biểu trong Ban đại diện phụ huynh học sinh, quý phụ huynh nhà trường, các thầy cô giáo đã từng công tác tại đơn vị và hơn 400 học sinh nhà trường tham dự ngành lễ trọng đại này.



**Đại biểu Phạm Thanh Bình - Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hòa Lợi**

Buổi lễ diễn ra thật trang nghiêm, ngập tràn cảm xúc bởi sự tin yêu, sự kính trọng và thật nhiều tình cảm không thể diễn đạt hết bằng lời. Trong buổi lễ toàn thể quý đại biểu, tập thể nhà trường, quý phụ huynh và học sinh được lắng nghe Thư chúc mừng của Chủ tịch nước gửi gắm những tình cảm cùng sự tri ân đến những người lái đò ngày đêm luôn nhiệt tình với nghề, yêu trẻ. Đồng thời còn được Hiệu trưởng Trần Ngọc Phương ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để tập thể nhà trường nói chung, học sinh nói riêng hiểu được nguồn gốc hình thành ý nghĩa sâu sắc mà ngày lễ mang lại.



**Hiệu trưởng Trần Ngọc Phương ôn lại truyền thống và ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11**



**Hiệu trưởng tặng hoa tri ân Cán bộ quản lý, giáo viên đã nghỉ hưu của nhà trường**

Trong buổi lễ, nhà trường-công đoàn thực hiện trao khen thưởng giấy khen của Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Cát để ghi nhận lại cố gắng các thầy cô giáo luôn luôn phấn đấu, thi đua đạt nhiều thành tích đáng khích lệ năm học 2021-2022 và các tập thể, cá nhân học sinh đạt thành tích cao trong các hội thi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.



**Ông Phạm Thanh Bình trao giấy khen cho Đơn vị Trường Tiểu học An Lợi trong Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam**



**Bà Nguyễn Ngọc Quyền trao giấy khen Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
Năm học 2021 - 2022 cho tổ 1,2,3**



**Ông Nguyễn Hoài Thanh trao giấy khen Chiến sĩ thi đua cơ sở  
năm học 2021-2022**





**Ban đại diện Cha mẹ học sinh trao giấy khen Lao động tiên tiến  
Năm học 2021 – 2022 cho các thầy cô giáo**



**Trưởng Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trao phần thưởng cho học sinh  
đạt giải cao hội thi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11**

Những lời phát biểu từ phía lãnh đạo địa phương, học sinh gửi những lời tri ân đến thầy cô là nguồn động lực, động viên to lớn đối với những người làm công tác giáo dục. Điều đó khiến chúng tôi thêm vững tin, thêm cố gắng khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao cho.

Sau hơn 03 giờ làm việc thật nghiêm túc và hiệu quả, lễ chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường Tiểu học An Lợi đã thành công tốt đẹp. Tập thể nhà trường xin trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, những đóa hoa tươi thắm cùng những lời chúc yêu thương mà quý đại biểu đã dành cho những người làm công tác giáo dục. Chúc cho sự nghiệp giáo dục Bến Cát nói chung, đơn vị trường Tiểu học nói riêng ngày càng phát triển, ngày càng gặt hái nhiều thành công./.



**Tập thể nhà trường trong Lễ chào mừng kỉ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11**